



คำสั่งกระทรวงกลาโหม

(ชี้แจง)

ที่ ๑/๕๘๑

เรื่อง การคาดคะเน

ที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยการคาดคะเน การใช้ถุงมือและการใช้ผ้าพันแขนทุกขั้ได้กำหนดให้คาดคะเน ในโอกาสต่างๆ วั้ นั้น ปรากฏว่า ได้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคาดคะเนในกรณีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการ และในการ ไปลงนามถวายพระพร เกิดขึ้นอยู่เสมอ ฉะนั้น เพื่อให้การ คาดคะเนในกรณีดังกล่าวได้เป็นไปโดยถูกต้อง ตามกฎกระทรวง ฯ และตามความมุ่งหมายของทาง ราชการ จึงขอชี้แจงทำความเข้าใจไว้ดังต่อไปนี้

๑. ในงานต่าง ๆ มิใช่งานของทางราชการ โดยทางราชการ กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มิได้เป็นผู้จัดงานนั้นขึ้นโดยตรง แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานหรือไปในงานนั้น นายทหารที่ได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานดังกล่าว ก็ไม่ต้องคาดคะเน เพราะมิใช่เป็นการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ

อย่างไรก็ดี สำหรับในบางงานแม้จะมีจัดงานของทางราชการ แต่ทางราชการก็ได้เข้าไป เกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอยู่ด้วยเป็นอันมากพอจะอนุโลมถือว่าเป็นงานของทางราชการได้ กระทรวงกลาโหม พิจารณาเห็นเป็นการสมควรให้ นายทหารที่ได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในงานดังกล่าว คาดคะเน กระทรวงกลาโหมก็จะได้ออกหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบเป็นงานๆ ไป ตัวอย่างเช่น พิธีเปิดงานกาชาดของ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นงานองค์การที่สำคัญของประเทศชาติงานหนึ่ง แม้จะมีจัดงานของทางราชการ โดยตรง แต่ทางราชการก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องร่วมดำเนินงานอยู่ด้วยเป็นอันมาก กอปรทั้งสมเด็จพระนางเจ้า- พระบรมราชินีนาถทรงเป็นองค์สภานายิกาของสภากาชาดไทย พออนุโลมถือว่าเป็นงานของทางราชการได้ กระทรวงกลาโหมก็จะออกหนังสือเวียนแจ้งให้นายทหารที่ได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทใน พิธีเปิดงานวันกาชาดไทย คาดคะเน เป็นต้น

๒. ในงานพระราชทานเพลิงศพ ที่ผู้ตายมิใช่ทหารหรือตำรวจ แม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ นายทหารได้รับเชิญไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในงานพระราชทานเพลิงศพดังกล่าว ก็ไม่ต้องขาดกระบี่ เพราะมิใช่เป็นการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ

๓. ในงานที่มีหมายกำหนดการให้แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ หรือเครื่องแบบปกติประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้นายทหารขาดกระบี่ด้วยเสมอ เว้นแต่ในงานสโมสรสันนิบาต

๔. ในการไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในสมุดซึ่งสำนักงานพระราชวังจัดเตรียมไว้เนื่องในพิธีต่างๆ ถือว่าเป็นการไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่เป็นทางราชการ จึงให้นายทหารขาดกระบี่ด้วย

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๐๗

(ลงชื่อ) พล.อ. ถ. กิตติขจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม